
สมาคมเพื่อนชุมชนป อนพยาบาลรุน 3 เขาปฏิบัติ

การ ผลิตบุคลากรตามเป าหมาย 440 ทุนเขาพืน้ที่จ.

ระยอง

“สมาคมเพื่อนชุมชน” รวมกับสาธารณสุขจังหวัดระยอง ป อนพยาบาลรุน 3 เขาระบบปฎิบัติการในโรงพยาบาลตางๆ

จ.ระยอง แลวกวา 300 คน ดานสาธารณสุขจังหวัดระยองประเมินภาพรวมบุคลากรสาธารณสุขพบวายังขาดแคลน

หลังอีอีซีเกิดการลงทุน

นางวราวรรณ ทิพพาวนิช ผูบริหารสมาคมเพื่อนชุมชน เปิดเผยวาเมื่อเร็วๆน้ีไดจัดพิธีรับรายงานบุคลากรสาธารณสุข

จังหวัดระยอง ประจําปี 2560 โดยเป็นการดําเนินงานของสมาคมฯรวมกับ กระทรวงสาธารณสุขในการสนับสนุนทุน

การศึกษาใหกับบุคลากรสาธารณสุข ในการศึกษาตอระดับปริญญาโท เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพเพิ่ม

มากขึ้น รวมถึงการสนับสนุนทุนพยาบาลเพื่อปฏิบัติงานประจําโรงพยาบาลในพื้นที่ จังหวัดระยอง รวมแลว 296 ทุน

จากเป าหมายการดําเนินโครงการดังกลาวทัง้หมด 440 ทุนซึ่งถือเป็นบทบาทที่สําคัญของสมาคมฯ ในการเขาไปมี

สวนเติมเต็มความตองการดานบุคลากรสาธารณสุขของจังหวัดระยองที่ขาดแคลน

นอกจากน้ียังใหการสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาบุคลากรทางการแพทยมาประจํา ณ โรงพยาบาลตางๆ ใน

จังหวัดระยอง ไมวาจะเป็นแพทยแพทยเกษยีณอายุ นักเทคนิคการแพทย นักวิชาการสาธารณสุข เพื่อไปปฎิบัติ

หน าที่ในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลจํานวน 21 อัตราตอปี

“นักเรียนทุนพยาบาลที่เรียนจบมาก็ไดเขามาปฏิบัติหน าที่ในจังหวัดระยองโดยจะแยกไปอยูตามโรงพยาบาลตางๆใน

จังหวัดระยอง ถือเป็นความภูมิใจที่สมาคมเพื่อนชุมชนไดมีสวนชวยสนับสนุน ที่น องไดมีงานที่เขมแข็ง มีหน าที่ที่

สําคัญ ในการดูแลคนไข”

นายแพทยสุนทร เหรียญภูมิการกิจ รองสาธารณสุขจังหวัดระยอง กลาววา ในพื้นที่จังหวัดระยองปัจจุบันไดถูก

กําหนดใหเป็นพื้นที่ในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของรัฐบาลใหเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EEC ) รวม

ทัง้ยังจัดเป็นแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของประเทศซึ่งจะสงผลใหเกิดการขยายตัวของจํานวนประชากรทัง้ในระบบ

ประชากรแฝง รวมถึงนักทองเที่ยว อีกหลายเทาตัว ดังนัน้ในดานสาธารณสุขภาครัฐยังใหการสนับสนุนงบประมาณ

แตในดานการจัดหาบุคคลากรทางการแพทยหรือสาธารณสุขยังคงจัดหาไดไมเพียงพอเพื่อป อนเขาสูระบบสาธารณสุข

การดําเนินงานของภาคเอกชน โดยสมาคมเพื่อนชุมชน ที่ไดเขามาสนับสนุนมอบทุนการศึกษากับพยาบาล ในชวง
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3-4 ปีที่ผานมาทําใหสามารถผลิตพยาบาล ป อนเขาสูระบบสาธารณสุขของจังหวัดระยองไดเพิ่มขึ้น ซึ่งมีสวนชวย

สนับสนุนการลดชองวางจํานวนบุคคลากรที่ยังขาดแคลนบุคลากรในพื้นที่ การขยายตัวของประชากรในพื้นที่จะยัง

คงมีสัดสวนเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ืองทัง้ในสวนของภาคการลงทุนและการทองเที่ยว ซึ่งหากคํานวณการใหบริการดาน

สาธารณสุข บุคลากรการแพทยตอการใหบริการประชากร ในปัจจุบันยังไมเพียงพอ เพราะโดยเกณฑปกติแลว จะ

ตองมีแพทย 1 คนตอจํานวนประชากร 10,000 คนสวนพยาบาลจะตองมี 1 คนตอจํานวนประชากร 2,500 คน

เพราะเป็นอัตราที่เหมาะสมตอประสิทธิภาพการใหบริการและการรักษา

นอกจากน้ี ยังมีปัจจัยของความพรอมดานงบประมาณ และจํานวนนักศึกษาที่จะเลือกเรียน เพราะอาชีพพยาบาลเป็น

อาชีพที่มีความเครียดสูงทําใหบุคลากรที่จะการเลือกเรียนมีจํานวนน อยลง ดังนัน้การสนับสนุนโครงการครัง้น้ี โดย

สมาคมเพื่อนชุมชนถือเป็นการสรางโอกาส และชวยสาธารณสุขจังหวัดไดอยางดีในแงการเพิ่มประสิทธิภาพการให

บริการของจังหวัดระยอง


